



ฉบับที่ 6/2564

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมีนาคม 2564 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกสองคลี่คลายลง ทำให้ภาคการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐทำให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นจากหมวดอาหารแปรรูปส่งออกลดลง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐแม้จะหดตัวแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากการลงทุนก่อสร้างตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากราคาสินค้ากลุ่มพลังงานที่กลับมาขยายตัว ขณะที่ราคากลุ่มอาหารสดหดตัวน้อยลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ภาคการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน หลังจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกสองคลี่คลายลง ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือหดตัวน้อยลง ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงต่อเนื่องตามมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ประกอบกับเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวของภาคเหนือทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวมากขึ้น จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ และสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกสองคลี่คลายลง ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัว และด้านการใช้จ่ายในหมวดบริการปรับดีขึ้น ส่วนการใช้จ่ายสินค้าคงทนขยายตัวแรงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ลูกค้ากลุ่มขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเกษตรกรรมมีความต้องการซื้อ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง ตามปัจจัยด้าน **ผลผลิตเกษตร** ขยายตัวชะลอลง ตามการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานที่ลดลงจากเดือนก่อน แต่ผลผลิตทั้งฤดูการผลิตยังคงลดลงจากภัยแล้งในปีก่อน ด้านผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังก็ยังคงขยายตัวได้ดี ตามการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาอ้อยโรงงานที่ผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าและสุกรขยายตัวต่อเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตหมวดอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้การขนส่งล่าช้า อย่างไรก็ตาม หมวดเครื่องดื่มหดตัวน้อยลงหลังผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสองคลี่คลายลง ด้านหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวได้ ตามความต้องการจากประเทศคู่ค้าเพื่อสะสมสต็อก

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามรายจ่ายประจำ เพราะฐานปีก่อนสูงจากการเร่งเบิกจ่ายหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 โดยหดตัวมากในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษา และหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง ส่วนด้าน **รายจ่ายลงทุน** ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมทางหลวง กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง จากการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง ชะลอลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มบ้านเดี่ยวหดตัวต่อเนื่อง ส่วน**การลงทุนเพื่อการผลิต** ขยายตัวเล็กน้อย ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวได้ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและสินค้าเกษตร ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์หดตัวน้อยลง โดยธุรกิจรายใหญ่บางรายยังมีการลงทุนเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปเงินบาท หดตัวมากขึ้น ตามการส่งออกลำไยไปจีนหดตัวหลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา ส่งผลกระทบต่อระบบการชำระเงิน และการขนส่งภายในเมียนมา ทำให้การค้าชายแดนไทย-เมียนมาลดลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ด้าน**การนำเข้า** ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเพิ่มขึ้นมากจากความต้องการอาหารสัตว์ รวมทั้งการนำเข้าผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาวหดตัวสูง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบที่ร้อยละ 0.12 ติดลบน้อยลงจากเดือนก่อน จากราคากลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และราคากลุ่มอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์สด ผักสด และผลไม้สดหดตัวน้อยลง ด้าน**ตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 38 อยู่ในเกณฑ์สูงและเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สอง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก ด้าน**สินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กลับมาขยายตัว จากสินเชื่ออุปโภคบริโภค และสินเชื่อเพื่อธุรกิจหดตัวน้อยลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: SARANYAI@bot.or.th